



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	สภามหาวิทยาลัยฯ	<p>การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดำเนินการสรรหาอธิการบดี พร้อมข้อสังเกต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในครั้งต่อไป สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1.การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของคณะกรรมการสรรหาฯ ควรส่งโดยตรงให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ โดยปิดผนึก มิเช่นนั้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกคนเสนอชื่ออย่างเปิดเผย ก็เท่ากับทราบว่าผู้ใดจะได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี2.การสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งก่อน 2 ประเด็น คือมีการปราศรัยของผู้สมัครและมีการลงคะแนนเพื่อหยั่งเสียงจากบุคลากร โดยมีข้อสังเกต คือ การลงคะแนนควรต้องหาวิธีให้ได้ตัวแทนที่แท้จริง ซึ่งในการสรรหาครั้งนี้ให้เลือกผู้สมัคร ได้ไม่เกิน 2 คน ผลปรากฏว่า บุคลากรบางคนเลือกเสนอชื่อเดียว แต่บางคนเสนอ 2 ชื่อ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงใช้เปรียบเทียบกันมิได้ นอกจากนี้ จะต้องเน้นให้ประชากรมหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า คณะกรรมการฯ ได้ไม่ใช้การตัดสิน เป็นเพียง popularity ระดับหนึ่งเท่านั้น3.การให้บุคลากรภายนอกสมัครเป็นอธิการบดี ควรมีการกลั่นกรองในระดับหนึ่ง ควรมิกติกาที่ชัดเจนกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและควรมีการกลั่นกรองก่อน เพื่อความเหมาะสม มิใช่พิจารณาจากคุณสมบัติเพียงอย่างเดียว	<p>เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ให้ดำเนินการเพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิตกาญจนกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป</p> <p>ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนต่อไป</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>- นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามตัวอักษร จับสลากเพื่อจัดลำดับการแสดงผลวิทยุทัศน์ ปรากฏผลดังนี้</p> <p>ลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์</p> <p>ลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์</p> <p>ลำดับที่ 3 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์</p> <p>จากนั้นผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงผลวิทยุทัศน์คนละ 30 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คนละ 20 นาที จนครบทุกคน ผลการลงมติ ซึ่งเป็นการลงมติลับ โดยการเขียนเครื่องหมายลงในบัตรลงมติที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามกำกับทุกบัตร ผลปรากฏดังนี้</p> <p>รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้ 19 เสียง</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ได้ 10 เสียง</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ ได้ 0 เสียง</p> <p>รวม 29 เสียง</p>	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)